



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับประจำวันที 4 เดือนเมษายน พ.ศ.2552 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## อัญเชิญงานวิจัยสอนนร.ไทย/คาใจผล "เอเน็ต"ขอถูกระดาดตบ

ข่าววันที่ 4 เมษายน 2552 แหล่งข่าวจาก สยามรัฐ

หลังจากที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)ได้ประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตืขันสูง หรือ A-NET ประจำปีการศึกษา 52 นั้น ล่าสุดเมื่อวันที่ 4 เม.ย.52 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่ 3 เม.ย. ทาง สกอ.ได้นำผลสอบA-NET (เอ-เน็ต) ลงเว็บไซต์ "www.cuas.or.th" ให้นักเรียนเข้าดูผลสอบได้ แต่ไม่พบปัญหาเว็บไซต์ล่ม แต่มีนักเรียนและผู้ปกครองประมาณ 50 คนเดินทางมาเพื่อยื่นคำร้องขอถูกระดาดตบเอ-เน็ต โดยนางศศิธร อหิงสโก ผอ.กลุ่มรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สกอ.กล่าวว่า นักเรียนที่มีคะแนนส่วนใหญจะขอถูกระดาดตบทุกวิชาที่สอบ เพราะคิดว่าตนเองน่าจะทำได้มากกว่า ที่สกอ.ประกาศผล แต่ตนยืนยันว่า ในปีนี้ สกอ.ได้ตรวจข้อสอบและคำตอบทุกวิชาแล้วไม่พบข้อผิดพลาดใดๆ ทั้งนี้นักเรียนสามารถถูกระดาดตบได้ตั้งแต่วันที่ 8 เม.ย.

นางศศิธร กล่าวต่อว่า สำหรับวิชาภาษาไทย 2 และคณิตศาสตร์ 2 ซึ่งพบว่ามีผู้สอบได้ 0 คะแนนนั้น เห็นว่า คะแนนเฉลี่ยคณิตศาสตร์ 2 ปี 51 คือ 21.96 คะแนน ส่วนปี 52 เฉลี่ย 22.64 คะแนน ซึ่งถือว่าปกติ และข้อสอบเอเน็ตจำเป็นต้องยาก เพราะเป็นข้อสอบในการคัดเลือกและหลังจากรับสมัครและประกาศผลแอดมิชชันเสร็จแล้ว สกอ.จะสรุปบทเรียนต่างๆ เกี่ยวกับ เอ-เน็ต และแอดมิชชันที่ สกอ.ดำเนินการ เพื่อรวบรวมและส่งต่อให้กับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.)ซึ่งจะมาดูแลเรื่องแอดมิชชันในปี 53

ด้าน ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(มศว.)กล่าวว่า ทุกครั้งที่มีประกาศผลการสอบ เอ-เน็ต หรือการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานหรือ O-NET หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะออกมาเปิดเผยต่อสังคมว่า เด็กไทยอ่อนวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาไทยนั้น ความจริงเด็กไม่ได้อ่อน เฉพาะวิชาดังกล่าว แต่เด็กไทยอ่อนแอกทุกวิชาใน 8 กลุ่มสาระวิชา ซึ่งปัญหาขั้นพื้นฐานในการปฏิรูปการศึกษาจะพุดกันแต่ระบบโครงสร้างและขนาดของโรงเรียน โดยลิมประเด็นสาระสำคัญ คือ ครูผู้สอนที่ควรจะให้ครูที่จบเอกสาขาวิชานั้นๆ ได้สอนตามวิชาที่เรียนมา แต่ขณะนี้โรงเรียนจำนวนมากใช้ครูที่จบอะไรก็ได้ไปสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ต้องเปลี่ยนแนวคิดใหม่ว่าควรจะให้มีความสำคัญกับการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระวิชาเท่าเทียมกัน ไม่เช่นนั้นเราจะได้เด็กที่อ่อนแอกทุกวิชา

"ถึงเวลาแล้วที่ควรจะมีการปรับการเรียนคณิตศาสตร์ ให้เด็กกลับมาคิดเลขในใจ เพื่อฝึกสมองหรือวิชาภาษาไทยให้เด็กมาผ่านวรรณยุกต์ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาไทยแต่ปัจจุบันไม่มีการสอนผ่านวรรณยุกต์ จึงทำให้เด็ก อ่านหนังสือไม่ถูก เขียนหนังสือผิด การเขียนตามคำบอก การเขียนย่อความ เรียงความ จับใจความ จึงอยากเสนองานวิจัยของสมเด็จพระเทพฯ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในระดับปริญญาเอก ซึ่งได้ศึกษาที่ มศว. เป็นต้นฉบับแบบเรียน 9-10 แบบเรียน ถือเป็นพื้นฐานในเรื่องภาษาไทยเข้มแข็งที่ดีมาก จึงเชิญชวนให้ครูภาษาไทยและครูไทยทุกคนได้ศึกษา และทางมศว.ได้ขอพระราชทานญัตินำมาพิมพ์เนื่องในวันสมเด็จพระเทพฯ เมื่อหลายปีก่อน ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถหาอ่านหรือศึกษาได้ที่สำนักหอสมุดกลางมศว."

